

ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐบาลลาวประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการถึงความต้องการที่จะพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำดอนสะหง

นครหลวงเวียงจันทน์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, วันที่ 3 ตุลาคม 2556

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการมายัง คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission) ถึงการตัดสินใจที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำดอนสะหง ที่สี่พันดอน ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้เชื่อกันว่ามีน้ำไหลผ่านตลอดปีจะสามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปีและผลิต กระแสไฟฟ้าได้ถึง 260 เมกะวัตต์

ประกาศของรัฐบาล ได้ถูกเสนอไปที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้เสนอข้อมูลผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค อันประกอบด้วย การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว และผลการศึกษาด้านการประมง ซึ่งผลดังกล่าวจะถูกนำเสนอให้ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง อัน ได้แก่ กัมพูชา ไทย และเวียดนาม รับรู้ด้วย

จากข้อมูลของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คาดว่าโครงการจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในเดือน พฤศจิกายน 2556 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนด้านการดำเนินการในเชิงพาณิชย์จะเริ่มได้ในเดือน พฤษภาคม 2561 โดยพลังงานทั้งหมดที่ได้จากโครงการจะถูกขายให้การไฟฟ้าแห่งชาติลาว (Electricite du Laos: EDL) เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศ

นายฮัน กุตแมน (Hans Guttman) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กล่าวว่า “ในการแจ้งข้อมูลดังกล่าวทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เสนอโครงการในฐานะที่จะเป็นการใช้น้ำภายในลุ่มน้ำโขงตรงบริเวณช่องหัวสะหง (Hou Sahong channel) ผ่านกระบวนการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยกระบวนการนี้จะช่วยให้ข้อมูลประเทศภาคีได้รับรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำของโครงการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น”

ในเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในขั้นตอนการแจ้งให้ทราบ การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement), กระบวนการดำเนินการแจ้งเดือนเป็นหนึ่งในสามเงื่อนไขที่ต้องมีการดำเนินการก่อนที่จะเริ่มการพัฒนาโครงการการใช้ประโยชน์จากน้ำในรูปแบบต่างๆภายในลุ่มน้ำแม่โขงตอนล่าง กระบวนการดำเนินการแจ้งเดือนนี้จะนำไปใช้กับโครงการที่มีการใช้น้ำภายในลุ่มน้ำโขงทั้งปีและโครงการผันน้ำจากแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำโขงไปยังลุ่มน้ำอื่นและโครงการใช้น้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในฤดูฝน ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ประเทศสมาชิกวางแผนการใช้ประโยชน์จากน้ำในโครงการอื่น ๆ ได้

นอกจากนี้ยังมีกระบวนการอื่นอีกสองอย่างสำหรับโครงการรูปแบบอื่น คือ การปรึกษาหารือล่วงหน้า และการทำข้อตกลง โดยการปรึกษาหารือล่วงหน้าจะนำไปใช้กับการนำเสนอโครงการใช้ประโยชน์จากน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในช่วงฤดูแล้ง การผันน้ำจากแม่น้ำสายประธานไปยังลุ่มน้ำอื่น ๆ ในช่วงฤดูฝน และการผันน้ำส่วนเกินไปยังลุ่มน้ำอื่นในช่วงฤดูแล้ง ในส่วนกระบวนการทำข้อตกลงเฉพาะนั้นนำไปใช้กับโครงการการผันน้ำจากแม่น้ำสายหลักเข้า สู่อ่างเก็บน้ำอื่น ๆ ในช่วงฤดูแล้ง

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดส่งรายละเอียดโครงการไป โดยมีทั้งข้อสรุปหลัก ๆ ของโครงการ การรวบรวมผลการประเมินผลกระทบในภาพรวม การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และแผนงานการติดตาม แผนการย้ายถิ่นฐาน และเอกสารด้านวิศวกรรม

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงได้นำเสนอการแจ้งให้ทราบของรัฐบาลลาวให้แก่ สมาชิกคณะกรรมการร่วม ของทั้งสามประเทศ และจะดำเนินการนำเสนอเอกสารต่าง ๆ เพื่อพิจารณาต่อไป

"ขั้นตอนการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง (PNPCA) เป็นรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีการนำเสนอถึงการบังคับใช้ ภายใต้เงื่อนไขนี้ สำนักเลขาธิการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการหารือ ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และตามข้อเท็จจริง และยินดีแจ้งข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการร่วม" นายฮันส์กล่าว "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้แสดงความเต็มใจที่จะทำการหารือเรื่องโครงการดังกล่าวกับประเทศสมาชิกอื่นๆ หากมีข้อกังวลหรือข้อเสนอแนะประการใดเพิ่มเติม"

จนกระทั่งบัดนี้ ได้มีการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าสำหรับการใช้น้ำในแม่น้ำสายย่อยทั้งหมด 41 โครงการ ทั้งนี้มี 3 โครงการในกัมพูชา 17 โครงการที่ลาว 2 โครงการในไทย และ 19 โครงการในเวียดนาม โดยโครงการพลังงานน้ำไซยะบุรีเป็นเพียงโครงการเดียวในขณะนี้ที่นำเสนอว่าเป็นการใช้น้ำในแม่น้ำสายหลักและเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า

โครงการดอนสะหง ตั้งอยู่ที่เมืองโขง ในจังหวัดจำปาศักดิ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทางติดกับห้วยสะหงยาว 5 กิโลเมตร หนึ่งในช่องทางเชื่อมต่อสู่น้ำโขงรวมระยะทาง 2 กิโลเมตรเหนือชายแดนลาว-กัมพูชา เชือกั้นน้ำมีความสูง 30 เมตร และกว้างถึง 100 เมตร ตั้งอยู่บริเวณช่องทางปลายน้ำของห้วยสะหง

การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง (PNPCA) ได้จัดทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2538 ข้อตกลงนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศในกลุ่มคณะกรรมการแม่น้ำโขง ที่จะร่วมมือทำงานด้วยกันในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและสมดุลระบบนิเวศในลุ่มน้ำและป้องกันผลกระทบที่ร้ายแรง ในส่วนของจุดประสงค์ของการบังคับใช้ดำเนินการ การใช้ประโยชน์จากน้ำคือการใช้ประโยชน์ใด ๆ ที่จะทำให้เกิดผลกระทบในระดับที่สำคัญต่อคุณภาพน้ำหรือระบบการไหลของน้ำในเส้นทางสายหลัก

สารถึงบรรณาธิการ

คณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC) เป็นองค์กรร่วมรัฐบาลซึ่งรับผิดชอบต่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนโดยมีกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนามเป็นประเทศสมาชิก คณะกรรมการแม่น้ำโขง มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมความร่วมมือของประเทศภาคี ดังนั้นจึงไม่ใช่องค์กรที่มีอำนาจเหนือประเทศภาคีและไม่ใช่องค์กรกำกับดูแล

ในการจัดการกับความท้าทาย คณะกรรมการได้ดำเนินการครอบคลุมในหลากหลายด้าน เช่นการประมงอย่างยั่งยืน โอกาสการพัฒนาด้านการเกษตร การเปิดให้มีการเดินเรืออย่างเสรี การจัดการน้ำท่วมและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นคือการเตรียมรับผลกระทบในอนาคต อันเกิดจากสถานะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกอันก่อให้เกิดสถานะน้ำท่วมรุนแรง ภัยแล้งอันยาวนานและการเพิ่มระดับน้ำทะเล MRC มุ่งที่จะก่อให้เกิดเวทีการสานสนทนาระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนรวมทั้งตัวแทนภาคประชาสังคม

สำนักคณะกรรมการแม่น้ำโขง มีการให้ข้อมูลทางเทคนิค คำปรึกษา และการบริการแก่ประเทศสมาชิก นอกจากนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกในการประชุมในระดับภูมิภาค ของประเทศสมาชิก และให้คำปรึกษาทางเทคนิค ในการวางแผนร่วมกัน และการร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทางสำนักงานยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่รับผิดชอบจากสี่ประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการแม่โขงแห่งชาติ (NMCs) และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหภาพเมียนมาร์ ก็ได้ร่วมเป็นประเทศคู่เจรจาด้วย (MRC Dialogue Partners)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สุรศักดิ์ กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร

สำนักงานเลขาธิการ ณ นครหลวงเวียงจันทน์

โทร +856 21 263 263 or +856 20 555 28726

Email: Surasak@mrcmekong.org